

๐๔๑๘๘๒๒๓๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย “We enjoy drinking schoolmilk”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประกวดภาพถ่าย “We enjoy drinking schoolmilk”

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “We enjoy drinking schoolmilk” เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียน
ที่ได้รับการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ได้ดื่มนมโรงเรียนด้วยความนิยมชมชอบไม่ใช่เพราะพ่อแม่บังคับหรือ
โรงเรียนบังคับให้ดื่ม แต่อยากดื่มเพราะอยากสูงอยากแข็งแรงและมีพัฒนาการทางสติปัญญา โดยส่งภาพ
เข้าประกวด ภาพที่เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาพที่ส่งเข้าประกวด
จะต้องเป็นภาพกลุ่มนักเรียนจำนวน ๑๐ คนขึ้นไป ในอิริยาบถต่างๆ กับกล่องนมโรงเรียน ซึ่งสื่อถึงความชื่นชอบ
และสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายละเอียด ดังแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นถึงประโยชน์ของการร่วม
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย “We enjoy drinking schoolmilk” เพื่อให้เด็กนักเรียนใส่ใจ
สุขภาพให้แข็งแรง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยดู
รายละเอียด ได้ทาง www.schoolmilkthai.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล ตลิ่งสี)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๒๕๕๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๕๕๕

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “We enjoy drinking schoolmilk”

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม(สคน.) ขอเชิญนักเรียนหรือโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “We enjoy drinking schoolmilk”

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรณรงค์การดื่มนมโรงเรียน
๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความสุขสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นมโรงเรียน
๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนมโรงเรียนของรัฐบาล

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ สคน. ตั้งไว้คือเป็นภาพที่สื่อถึงความชื่นชอบ และสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สคน.จึงกำหนดเงื่อนไขของภาพที่จะส่งเข้าประกวดดังนี้

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือส่งประกวดในนามโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยต้องระบุชื่อ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ อย่างครบถ้วนในการส่งภาพเข้าสมัคร
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.schoolmilkthai.com หรือทาง email:schoolmilk@dpo.go.th เป็นไฟล์ภาพในฟอร์แมต .jpeg
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพกลุ่มนักเรียนจำนวน ๑๐ คนขึ้นไปในอิริยาบถต่างๆกับกล่องนมโรงเรียน ซึ่งสามารถสื่อถึงความชื่นชอบและสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ตามความเหมาะสม เช่นการปรับแสงสี และน้ำหนักภาพ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

7. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ สคน. สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมนมโรงเรียน
8. สคน. จะไม่รับผิดชอบการนำภาพของบุคคลอื่นมาทำซ้ำ หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกกรณี
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดพร้อมระบุ ชื่อ/ชื่อโรงเรียน ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ได้ทางemail:schoolmilk@dpo.go.th หรือเข้าไปคลิกกร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ www.schoolmilkthai.com ตั้งแต่วันที่ - 31 สิงหาคม 2555

ประกาศผลการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะทำการพิจารณาตัดสินภาพและประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายใน วันที่ 15 กันยายน 2555 ทางเว็บไซต์ www.schoolmilkthai.com

รางวัล

รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท พร้อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 8,000.- บาทพร้อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000.- บาทพร้อมของรางวัลสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 2,000.- บาทพร้อมของรางวัลสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ

หมายเหตุ

ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

อ.ส.ค.หนูนเด็กไทยใช้ไอทีเชิงสร้างสรรค์

จัดโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “We enjoy drinking schoolmilk

อ.ส.ค.ไอเดียเจ๋งหนูนเด็กไทยใช้ไอทีเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “We enjoy drinking schoolmilk” ชิงรางวัล 10,000 บาท โดยให้นำแล็ปท็อป มาใช้ในการตกแต่งภาพให้สวยงามได้ หวังกระตุ้นการดื่มนมโรงเรียนของเด็กไทย

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างภาพลักษณ์ของความสุขสนานในการดื่มนมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โครงการนมโรงเรียน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนทักษะทางด้านไอที อ.ส.ค. ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “We enjoy drinking schoolmilk” ชิงรางวัล 10,000 บาท คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยมีกติกาให้เด็กนักเรียนถ่ายรูปจากกล้องหรือเครื่องแล็ปท็อปก็ได้ แต่จะต้องเป็นภาพที่สื่อถึงความชื่นชอบ และสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน และภาพที่ถ่ายสามารถนำมาตกแต่งด้วยเพื่อความสวยงาม

ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือส่งประกวดในนามโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และกำหนดส่งภาพเข้าประกวดผ่านทาง www.schoolmilkthai.com เท่านั้น และภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพกลุ่มนักเรียนจำนวน ๑๐ คนขึ้นไปในอิริยาบถต่างๆกับกล่องนมโรงเรียน ซึ่งสามารถสื่อถึงความชื่นชอบและสนุกสนานในการดื่มนมโรงเรียน

“ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ตามความเหมาะสม เช่นการปรับแสงสี และนำหน้าภาพ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น”นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดโดยดูรายละเอียดได้จาก
www.schoolmilkthai.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และคณะกรรมการจะทำการ
พิจารณาตัดสินภาพและประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 ทางเว็บไซต์
www.schoolmilkthai.comจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันดีมนม โรงเรียนโลกในวันที่ 26
กันยายน 2555 โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท พร้อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 8,000.- บาทพร้อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน
5,000.- บาทพร้อมอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 2,000.- บาทพร้อมอุปกรณ์กีฬาชุด
ใหญ่
